

Đỉnh hồng ngọc tranh cho Việt Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truyt
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

Hiện nay, trên thế giới và đặc biệt sự quan lý của đồng công sự của Bộ Công Việt, Việt Nam vô hình chung đã là một phần phía Nam của Trung Công giới lâu rồi!

(Bài nói chuyện của TS. MAI THANH TRUYT tại Oakland, San Jose ngày 31/3; Sacramento 01/4 và Westminster 15/4/2012)

Thưa Quý vị,

Từ đầu thập niên 2000, câu chuyện Hán hóa Việt Nam của TC đã được rất nhiều nhà nghiên cứu VN và thế giới phân tích và đôn đốc cùng truy tìm một sinh lộ cho Việt Nam.

Năm 2008, Ts Phan Văn Song, GS Trường Minh Xuân và cá nhân tôi có xuất bản cuốn sách tựa đề "Tổ Bauxite đến Uranium: Tiến trình Hán hóa của Trung Công" trong đó nhiều góc độ khác nhau đã được phân tích như chính trị, quân sự, tình báo, kinh tế, xã hội, văn hóa ngôn ngữ thiêu sự v.v... Tất cả hội tụ vào một điểm duy nhất là Trung Công đang trên đường tiến chiếm Việt Nam, nếu không muốn nói là đô hộ Việt Nam, đặc biệt nhiều hình thức như kinh tế, chính trị, xã hội, và lãnh thổ, thế giới đang lộ lộ do Mao Trạch Đông chấp nhận ngay sau khi chiếm toàn thể nội địa của Trung Hoa vào năm 1949, được biết là sau khi Hồ Chí Minh sang Tàu cùng với năm 1950.

Chính vào thời điểm này, Mao Trạch Đông đã lộ lộ đồng sự non trẻ của Hội Quốc Liên, tiến thân của Liên Hiệp Quốc, để chiếm đóng và sáp nhập East Turkestan thành phần Tân Công năm 1949, và Tây Tạng năm 1959. Tiếp theo sau đó là chính sách đồng hóa bằng cách di dân ngôn ngữ Hán vào hai vùng trên và lộ lộ áp đặt sự hành hành, quân sự xã hội. Tất cả đều do ngôn ngữ Hán đi đầu hành. Và cho đến hôm nay, dân bản xứ Tây Tạng và Tân Công trở thành một dân tộc thiêu sự trên chính quê hương mình.

Trước quá khứ, trong cuộc chiến Việt Nam của giai đoạn chiến Pháp đến năm 1954, và "chiến tranh Miền" đến năm 1975, Bộ Công Việt nhận với quân sự và nhân sự và chiếm của Tàu nhiều hơn Liên Xô thời đó. Nhưng khi thế giới nhợt nhạt đến nỗi, Việt Nam lộ lộ trở về Tàu theo Nga. Chính vì vậy mới có cuộc chiến 1979 do Đồng Tiều Bình đứng đầu cho bài học.

Ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, CS Bộ Công Việt mới quay về thu nhận phần TC. Mặc dù, TC có tên gọi là Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nhưng thế giới, theo lộ lộ của một nhà sử học ngôn ngữ Anh, Jonathan Fenby, TC chỉ là một quốc gia phong kiến, thế giới hợp nhiều chủng tộc khác nhau, được cai trị bằng một tập đoàn lãnh đạo không có "vua" (các thế hệ thế ba, thế tứ), không như quy định hành tụyt để của Mao Trạch Đông hay Đồng Tiều Bình trước đây. Do đó, sự quan lý hay cai trị có nhiều chủng chéo, mâu thuẫn khác hơn các thập niên đầu của lãnh đạo tụyt để của Mao Trạch Đông. Đồng lộ lộ, chính sách cũng thế giới thay đổi tùy theo sự đồng thu nhận của tập đoàn lãnh đạo TC hiện tại. Chính sách để với VN cũng thay đổi theo thế giới giai đoạn và ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng là TC thế giới sự mưu và đang thế giới hiện chính sách chiếm đóng tiến tiến Việt Nam qua sự tiếp tay của Đồng CS Bộ Công Việt.

Trước một TC, đồng CSVN đã cam tâm ký hai hiệp ước ngôn ngữ đôn đốc và ngôn ngữ bí ẩn cho Trung Công. Thế nhất là "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Công" ngày 30-12-1999 (một phần của Nam Quan và thác Bản Giốc), và thế hai là "Hiệp ước phân định lãnh thổ"

Đề nghị huy động tranh cho Việt Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truyt
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

ngày 25-12-2000 (mặt khoáng 10,000 Km² mặt biển vùng Vịnh Bắc Việt). Câu chuyện Tam Sa gấm Hoàng Sa và mặt biển đảo Trường Sa cũng chỉ là kết luận "tốt yếu" của tiến trình dâng đất và dâng biển cho TC mà thôi.

Qua những sự kiện và liệt kê trên đây, chúng ta thấy rõ ràng **ÂM MŨ THÔN TÍNH** Việt Nam của TC cũng như lý tính thu nhập phức tạp của động cơ Việt Nam hiện tại.

Thưa Quý vị,

Trong phần nói chuyện hôm nay, xin đừng quên vài suy nghĩ trong công cuộc đấu tranh cho tự do lại Việt Nam.



Vấn đề khai thác Bauxite tại Nhân Cơ (Độc Nông) và Tân Rai (Bình Lộc): Hiện tại, theo hình quan sát được, nhà máy Tân Rai đang chủ yếu nhằm mục đích khai thác Alumina, nhưng vì chưa hoàn thành, chưa có hệ thống xử lý, cho nên bùn đất đã chảy vào vùng chung quanh và gây ô nhiễm dân cư vì hoa màu bị thất thu và tích tụ nhiều tháng qua. Mặc dù, dự kiến sẽ khai thác 237.000 tấn Alumina cuối năm 2011, nhưng việc khai thác phải dừng lại sau vài tháng thử nghiệm và vì chưa có hệ thống xử lý, chất thải nguy hại đã làm nhiễm đất trên 200 hecta đất nông nghiệp và nông dân đang kiện thưa đất đai của bị thất thu. Và công trình đang bị ngưng trệ vì lý do "mà". Hiện có trên 5.000 công nhân TC và gia đình tại đây.

Còn nhà máy Nhân Cơ hoàn toàn chưa xây dựng, ngoài trụ sở khu gia cố xây cất trong vòng bán kính 10 cây số, tập trung hơn 10.000 công nhân(?). Toàn Độc Nông, với dự án Nhân Cơ và 5 dự án khác trong tổng chiếm 3/5 diện tích toàn tỉnh, chắc chắn trong một tương lai không xa sẽ là một thành phố Tàu.

Nói về việc khai thác Bauxite hiện tại ở Việt Nam, TC nhúng vào những mục tiêu khác nhau:

- Thứ nhất, nhằm nghiên cứu khai thác trên các cuộc hội luận và trên diễn đàn, chúng tôi luôn đề cập tới sự hiện diện của Uranium trên vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam, và TC khai thác Bauxite chỉ là "Điền", và "Điền" chính là việc nhúng tới các chất phóng xạ Uranium cần cho nhu cầu quốc phòng của họ. Hóa chất này hiện diện trong lòng đất khoáng 200.000 tấn O₃U₈ (oxid uranium) trong vùng cao nguyên Bolloven đã được Hội đồng Năng lượng quốc tế tính năng đất khoáng 0.06%.

- Thứ hai, việc khai thác Bauxite kéo theo những lợi ích của Việt Nam vận tải chánh qua các dự án có liên quan đến việc khai thác nhiên liệu vận chuyển cho việc xây dựng đường xe lửa vận chuyển oxit nhôm thô tại Nhân Cơ (cùng 5 dự án khác ở tỉnh Độc Nông) và Tân Rai, việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận, xây dựng các nhà máy điện địa phương và chi phí

Đề nh h ng đ u tranh cho Vi t Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truy t
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

khai thác bauxite thô...

- Th ba, TC nh m ki m soát t t c ngu n v n chi thu cùng qu n lý vi c khai thác qua vi c thu nh n hoàn toàn công nhân và ban qu n đ c đ u là ng i Hoa. Và thành ph m ch đ c bán cho TC đ t đây, TC có th lám áp l c Vi t Nam trong v n đ k m và ép giá, cũng nh c m đoán Vi t Nam bán nguyên li u oxid nhôm ra các qu c gia khác ;
- Th t , vi c ki m soát kinh t và s xáo tr n xã h i Vi t Nam là m t đ u hi n nhiên khi hàng v n nhân công TC hi n đ n trên m t vùng dân c th a th t các n i khai thác;
- Th năm, v m t môi tr ng, m c dù hi n nay t i Tân Rai, TC ch làm m t vài m th nghi m, nh ng ô nhi m bùn đ và n n rò r hóa ch t đã làm h n 200 hecta ru ng r y b tàn phá n i xã L c Th ng, cũng nh n c m t đã b nhi m bùn đ , trong đó m t s hóa ch t trong bùn đ nh sút và s t cùng các vi l ng hóa ch t h u c đã xu t hi n trên ngu n sông La Ngà và vùng Tr An.
- Th sáu, sâu xa h n n a, vi c khai thác n y che m t th gi i qua vi c TC cho nhân viên tình báo chi n l c, chuy n v n khí c thăm dò và ki m soát vùng bi n đông và mi n Đông Nam Á. Đây m i là th chi n l c c a TC.
- Và sau cùng, âm m u chi m đóng ti m ti n Vi t Nam qua vi c c g ng chia đôi Nam và B c Vi t Nam b ng cách chi m đóng cao nguyên Trung ph n Vi t Nam b ng nhân s , b ng nh ng cu c hôn nhân đ ch ng. Đ r i, t đó khi h đ t đ c m c tiêu và dân s , TC có th vin vào lý do "công dân b n đ a" đ đòi "t tr ". Vi t Nam s b tách làm đôi không có m t ti ng súng nào c và th gi i không có lý do can thi p cho s chi m đóng n y c a Trung Công. Và TC đã thành công trong vi c tách làm đôi Vi t Nam.

T i mi n B c hi n nay, TC đã ki m soát 9 t nh đ a đ u v i tên đ ng xá hoàn toàn b ng ti ng Hán. H u h t các khu công nghi p các thành ph l n mi n B c hi n nay là nh ng khu "t tr " c a h , trong đó công an, quân đ i CS không đ c quy n léo hánh t i, ngay c nh ng khi có án m ng hay xung đ t gi a công nhân Vi t và Hoa.

Nh v y, chúng ta ph i làm gì tr c nh ng s ki n đã x y ra nh trên?

Đây là câu h i và m i chúng ta có b n ph n đ tìm m t h ng thoát cho quê cha đ t t !
Tr c nh ng vi n ki n có th x y ra cho Vi t Nam, ng i Vi t h i ngo i và qu c n i c n ph i t p trung toàn l c đ gi i t a và đ nh h ng đ u tranh cho th t rõ ràng.
Ngày hôm nay, không còn là th i đ i m chúng ta c n ph i đi tìm ch đ a t ngo i bang n a!

Đã đ n lúc chúng ta ph i đ ng trên hai chân c a mình.

Sau đây là m t vài gi i pháp kh i mào cho m i s suy nghĩ c a toàn dân, hy v ng t đó chúng ta s cùng nhau ti p t c truy tìm m t sinh l m i cho Vi t Nam.

V phía Trung C ng, có nh ng m t chính tr , quân s , kinh t và xã h i đang x y ra trong đ u

Đề nghị huy động tranh cho Việt Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truyt
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

kiến không thuôn lồi cho nước náy, đó chúng ta có thể vận động để làm suy yếu hay triệt tiêu động cơ sức mạnh "Hán hóa" của Trung Quốc. Đó là:

- Vận Kinh tế: Tiếp tay vận động cuộc tẩy chay đi du lịch "ngắm cảnh" TC và tẩy chay hàng hóa do TC sản xuất đồ nội thất hình thức nào, thức ăn, quần áo, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ... Nhóm Công nghệ Tàu Diệt Công nghệ, vừa hình thành vào cuối năm 2011 tại Westminster, California, Hoa Kỳ, đã có nhiệm vụ công nghệ trong việc chuyển tải những thông tin cho bà con người và quốc gia. Xin bà con hãy cùng tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch này,
- Vận chính trị: Hãy cùng phối hợp và hợp tác với chính phủ lưu vong Tây Tạng do mặt người trị, giáo sư Đại học Harvard, hoàn toàn không liên quan gì đến những quốc gia gia vọng Tây Tạng vì năm 1959, khi mặt Tây Tạng, ông cha sinh ra. Đó là Thạc sĩ Lobsang Sangay sinh năm 1968. Vào ngày 10/3/2012 vừa qua, tại Meleod Ganj (Đức), nhân ngày đánh dấu TC chiếm Tây Tạng lần thứ 53, ông tuyên bố dứt khoát công bố "thực trạng của TC" và "hỗ trợ để nâng cao, cho phép Tây Tạng có được các lãnh đạo xuất sắc và tiếng nói Tây Tạng được thể hiện chú ý".

Mô hình giải pháp Việt Nam qua việc tìm kiếm tính cách pháp nhân của Việt Nam Công Hòa cũng cần được lưu ý đến, vì qua thời gian hợp quốc ngày 2 tháng 3 năm 1973 được ký kết do 9 quốc gia trong đó có 5 nước thành viên thành công của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc cùng 3 thành phần Việt Nam là Bộ Công An, Chánh phủ lâm thời miền Nam VN, và Việt Nam Cộng hòa....trong đó cam kết 3 thành phần sau phải thi hành hiệp định Paris 27/1/1973. Và Bộ Công An đã vi phạm hoàn toàn dù hiện nay là đang làm "chính" Việt Nam.

Ngoài ra, cũng không quên liên lạc, theo dõi diễn tiến của các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền của những người như Lưu Hữu Ba (Nobel Hòa bình 2010), Hồ Giai, Nguyễn Văn cùng Hội Công nghệ 08 qua Bộ Tuyên Ngôn đấu tiên gồm 350 chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhằm mục đích thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ cho Trung Hoa. Những người Tây Tạng trước diễn biến tranh đấu cho dân tộc Tây Tạng tại tỉnh Tây Xuyên (có 5% dân số Tây Tạng), cũng như những người Hán Hán tranh đấu cho Tân Cương và Tân Cương (có 10% dân số trên 46 triệu người dân trong tỉnh). Cũng không quên nhắc đến phong trào Pháp Luân Công cùng khắp mọi nơi trong nước Tàu tranh đấu cho tự do tôn giáo và bất công xã hội. Ngày 3/3/2012, người dân làng Ô Khảm, Quảng Châu bị phiêu lưu do đi bộ người đi đi đến đấu tiên cho làng. Phải chăng đây là bước đầu tiên tiến trình xóa bỏ nền chuyên chính vô sản của TC?

Thưa Quý vị,

Các phong trào trên chính là những người cho việc biến Trung Quốc trở thành "Đông Châu Liệt Quốc". Và một khi TC bị xé tan thành những mảnh, VC sẽ không còn "huyền thoại" nên làm điếm tể, dĩ nhiên ngày tàn của chế độ sẽ không còn xa sau đó.

Tất cả các phối hợp đấu tranh trên nhằm mục đích đẩy mạnh sự xáo trộn xã hội, kinh tế của TC; đó tiến trình mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền của TC sẽ được rút ngắn, vì sẽ không còn mặt quốc gia Trung Quốc vĩ đại nữa.

Vấn Xã hội: Những người Việt quốc gia và người ngoài còn có khả năng kết hợp với các NGO (tức các phi

Đề nghị hòng đấu tranh cho Việt Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truyt
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

chánh phủ) trong lãnh vực môi sinh như Oxfam ở Hong Kong và Hà Nội, một cơ quan phi chính phủ quốc tế tranh đấu cho số nghèo đói, bất công xã hội, và môi trường sống cùng nói lên tiếng nói chung nhằm đánh đả lòng và lòng tâm thế giới.

Về phía Việt Nam: Qua các nhận xét ở phần trên, quốc tế chúng ta đã nhận diện đả và thấy rõ như hòng sống chính trị, kinh tế, thả m chí về văn hóa của TC ở miền Bắc và đang tiến triển dần dần về miền Nam.

Số hiện diện của Trung Cộng ở Cao nguyên Trung phần hiện tại càng là một chứng minh xác quyết cho công cuộc tiến chiếm luôn miền Nam hay, ít ra, cũng có thể là một âm mưu chia cắt Bắc Nam thành hai vùng khác nhau, trong đó Cao nguyên Trung phần sẽ nằm trong đả tính là một vùng tự trị theo tinh thần của chính sách "dân tộc bản địa" theo Nghị quyết Liên hiệp quốc "Rights of Indigenous Peoples" ngày 29/6/2006.

Chính trong cuốn sách "Số thế về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua" do nhà xuất bản Số Thế tiến vào tháng 10, 1979, đã nêu lên rõ ràng về chính sách cùng sách lược của TC là "nhằm Việt Nam phải là một nước không mả nh, bả chia cắt, không đả c lập và lập thuộ c vào Trung Quốc". Bị t rõ như vậy, mà nay, CS Bắc Việt về cam tâm cúi đả u cho khu tự trị và làm "nô lệ" cho TC!

Thả Quý về,

Tả cùng cách suy luận trên, TC sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế khác nhau, trong đó hình thế kinh tế tự trị trung TC chủ huy và lập thuộ c như hòng sống chính trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC còn dề chứng số đả kháng của dân miền Nam, do đó chủ mả nh tay vì còn có số "dòm ngó" của thế giới bên ngoài.

Chia đả c Việt Nam rồi, đả về miền Nam còn lập, TC hiện đang lan tả a tiến triển về miền đả t hả a này, và nếu không có biện pháp, về c một miền Nam còn lập cũng chủ là về đả thế gian mà thôi.

Câu hỏi đả c đả t ra là, nếu mô hình này là một tiến trình Hán hóa của Trung Cộng có nhiệm vụ xác suất có thể xảy ra, chúng ta, như người Việt còn lập tâm đả n tiến đả dân tộc phải làm gì?

Chuyến miền Bắc lập vào vòng lập thuộ c Tàu Phù hiện nay đã quá rõ, bây giờ chủ lo phần cho miền Nam. Do đó, vài đả người đả đây xin đả c đả c đả khả i mả cho cuộc thả o luận ngày hôm nay.

Như người Việt yêu nước, yêu dân tộc còn lập sẽ chủ đả y mả nh khí thế miền Nam và tả o số c mả nh ngoài giao về c đả đả thả giả i nhả :

- Liên kết cùng khả i ASEAN đả cùng hợp lập c tả o số c mả nh liên hoàn tranh đả u về TC trong về n đả Biể n Đông, trong đó có Miể n Đả n (Myanmar) là một nhân tả mả i nhả t về a thoát khả i nh hòng sống của TC và đang xây đả ng tiến triển dân chủ cho đả n đả c.
- Liên kết về i về n Đả trong về c đả y mả nh giao thả đả ng kinh tế và phát triển cùng phải hợp quả c phòng song phả đả ng;
- Liên kết về i các quả c gia có nh hòng sống trong vùng như Nhật, Đả i Hàn, Úc, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ đả nhả m về n đả nh các tranh chủ p trên Biể n Đông. (Chúng tôi không nói đả n Đài Loan,

Đề nh h ng đ u tranh cho Vi t Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truy t
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

vì, nên nh , ng i Tàu dù chi n tuy n nào cũng là ng i Tàu, và tinh th n "Đ i Hán" đã ăn sâu vào não tr ng c a h , dù b t c ph ng tr i nào).
Làm đ c nh ng liên k t trên, mi n Nam còn l i s là m t mi ng x ng khó nu t cho TC m t khi có kinh t t do và ng i dân s ng trong m t vùng có pháp tr s giúp mi n Nam tr thành đ c l p và c ng th nh.

Th a Quý v ,

Đ t và N c cũng là bi u hi n c a T Qu c, Non Sông. Đ t cũng là đ t, là n i sinh s ng c a c dân t c. N c cũng là n c, là su i ngu n dinh d ng dân t c.

Trong h n 20 năm qua, tôi ch nói v Đ t và N c c a x tôi, x Vi t Nam đang còn đ m chìm d i ách cai tr c a "ngo i bang" tuy có cùng ti ng nói. Đ t tôi đang b dày xéo vì nh ng quy t đ nh "vô c m và vô h n", vì nh ng công cu c xây c t các khu "gi i trí" cho du khách qu c t đ thu l i, vì nh ng công trình vô b mang l i l i ích cho m t thi u s c m quy n.

Đ t đang b đem rao bán cho ngo i bang!

Đ t đang b t n d ng tàn kh c, b l m d ng phân bón, thu c tr sâu r y, hóa ch t di t tr n m m c v.v... đ khai thác và s n xu t nh m thu th p ngo i t n ng đ c ng c quy n l c ch không nh m mang l i phúc l i cho ng i dân. Đ t không đ c ngh ng i cho nên Đ t ph i khô c n.

C n ph i đ Đ t ngh ng i!

Còn N c thì sao?

"N c" đang b ngo i bang làm v n đ c!

N c cũng ch u cùng chung s ph n v i Đ t. N c đang b t n d ng và b ô nhi m đ n n i thiên nhiên không còn kh năng tái t o l i ngu n n c trong lành.

N c m t, n c ng m đ u b ô nhi m n ng. Ngu n n c c các sông ngòi Đ ng b ng Sông C u Long không còn đ c dùng trong vi c ăn u ng n u n ng nh ngày x a n a, nh h ng lên h n 20 tri u ng i dân ch t phác Nam k l c t nh.

H y ho i Đ t!

Ô nhi m N c!

Đó là m t t i ác không nh ng đ i v i dân t c Vi t Nam, mà còn đ i v i nhân lo i toàn c u. Đã đ n lúc, c n ph i t p t c c nh báo cho th gi i bi t v s tàn phá Đ t và N c c a m t ch đ phi nhân di n ra trên đ t n c Vi t Nam t cu i th k 20 và đ u th k 21 n y.

Th a Quý v ,

Xin nói ngay là nh ng l i sau đây không ph i là l i nh n g i hay trao đ i v i ng i CS Vi t Nam mà chính là m t vài suy nghĩ v h trong cung cách qu n lý toàn th đ t n c h n 36 năm qua.

Nh i, trong nh ng bu i hoàng hôn tr c ngày 30/4/1975, tâm tr ng m t thanh niên tr , mang b u nhi t huy t h u mong đóng góp m t chút gì cho quê h ng, đang b đ n co b i ý t ng Đ l hay . Sau cùng quy t đ nh i đã chi n th ng, xóa đi n i kh c kho i c a n i tâm vì m t suy nghĩ r t "lãng m n" r ng:"Cho dù CS B c Vi t có chi m mi n Nam đi n a, mình cũng th đ i tho i đ c v i h , vì cùng chung ch ng t c và cùng m t ngôn ng ". Nh ng tôi đã l m, cũng nh

Đề nghị hòng đề u tranh cho Việt Nam

Tác Giả: TS.Mai Thanh Truy t
Thứ Bảy, 12 Tháng 5 Năm 2012 05:06

nhieu nguoi đã làm, vì họ và tôi không nói cùng một tiếng nói mặc dù cùng phát âm ngôn ngữ Việt. Trách nhiệm của chúng ta và tiếng nói lại con cái, phải đành liúu chít vớit biên mà thôi. Không còn một gì pháp nào khác.

Trong suốt hơn 20 năm tôi đã dồn thân vào con đường tranh đấu dù dấn thân danh nghĩa cá nhân hay thành viên của Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST) hay dấn thân danh nghĩa Đề i Việt, qua 6 cuốn sách viết riêng hay viết chung với các bạn như GS Trần Minh Xuân, TS Phan Văn Song, tôi đã trang trải trong đó, nói lòng của người con Việt, nói lên những vấn đề môi trường do sự phát triển không ngừng hợp với chiểu hướng toàn cầu hóa và báo về môi trường cùng những chính sách y tế, giáo dục hoàn toàn đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh thế giới.

Tôi đó, đưa đến trên trình là Đề t Nổi c và con người Việt Nam ngày hôm nay đang đứng bên bờ vực thẳm về phát triển, chúng ta nói đến vấn đề làm "nô lệ" cho Trung cộng qua các thủ đoạn hiếp ngọm giữa hai đảng cộng sản Việt và Trung. Hiện nay, trên thế giới và dấn thân sự quần lý của đảng cộng sản B&c Việt, Việt Nam vô hình chung đã là một phần phía Nam của Trung Cộng từ lâu rồi!

Ngày hôm nay, những người CS B&c Việt hãy trở về với dân tộc đúng nghĩa thật sự nếu còn là một chút nhút nhát điếm lo ngại tâm.
Tài sản và quyên l&c chỉ là phù du!

Hãy can đảm viết b& VÔ MINH trong tâm khảm để trở về với dân tộc đúng nghĩa.
Một khi nhảm một và ngừng họ thì, tất cả sẽ trở về cát bụi mà thôi!

Trong trình hợp Việt Nam, tôi thay, những oan nghiệt trong quá khứ đã đến một chỗ ngừng tức khác dòng, khác giống; còn những oan nghiệt dân tộc phải chịu ngày hôm nay phát xuất từ một chỗ ngừng tức đảng nhút, nói cùng một ngôn ngữ Việt tức.

Đã cùng là một Việt tộc mà cùng cách hành xử còn thể hiện những thủ tục đ&a, thể hiện những thủ tục thu&c thu& xa xa.

Đó chính là những oan nghiệt nghiệt của Đề t Nổi c.
Những oan nghiệt bị t đến bao giờ mới được xóa đi?

TS Yoshiharu Tsuboi, người Nhật đã trình luận án tiến sĩ năm 1982 tại Paris với đề tài: "Nổi c Đề i Nam đến diến về Pháp và Trung Hoa 1847-1885" (L'Empire Vietnamien: Face à la France et à la Chine entre 1849-1885) trong đó ông đưa ra một suy nghĩ trình đề i mới khi nhìn đến những nguyên nhân một nước về tay người Pháp không phải vì vua Tự Đức b& quan to& cộng, mà chính vì vua, quan, và dân b& phân li&t thể b&y gi&, do đó, không thể nào tạo được sự kết đoàn để chống gi&c đ&c.

Và ngày nay, trong một tuyên bố gần đây về hi& m& a Hán hóa, ông đã đưa ra những đề nghị là: "Cần phải tạo ra một tiếng nói của con người bị t sống trong sự ch. Chính họ là sự c& nh cho đề t nổi c Việt Nam".

"Trong" ở trong Tâm và "Sự ch" nói về "Hành Động".

Làm được hai điều này, chúng ta Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn hoảng loạn và ph&ng B&c trong trình lại.

Xin Quý v cùng góp ý.
Cám n Quý v đã ng nghe.
Mai Thanh Truy t

~~~~~

**Gi i th u v TS. Mai Thanh Truy t:**

Ch c v Vi t Nam tr c năm 1975

- Giảng s (Associate-Professor), Tr ng ban Hóa h c, Đ i h c S ph m Sài Gòn, Vi t Nam.
- Giám đ c H c v , Vi n Đ i h c Cao Đài, Tây Ninh, Vi t Nam.

Ch c v Hoa K

- Nghiên c u cho Ch ng trình thu c Vi n Y t Qu c gia (NIH) c a Đ i H c Y Khoa Minnesota.
- Giảng d y Hóa h c Đ i c ng t i King College, Fresno, CA.
- Giám đ c Phòng thí nghi m và Giám đ c X lý Ph th i, Chemical Waste Management, Kettleman City, CA.
- Giám đ c nhà máy x lý n c th i (Leachate Treatment Plant), SCS/BKK, West Covina, CA. V h u 9/2011.

H n i

- Giám đ c K thu t, EnvironmenD Consultant Services, LA.

Công tác H i đoàn

- Ch i ch H i Đ ng Qu n Tr H i Khoa h c & K thu t V t Nam t i Hoa k (VAST).
- Đ nh t Phó Ch i ch Đ i Vi t.

Sách đã xu t b n

- 1- Câu chuy n Da Cam/Dioxin Vi t Nam (2008).
- 2- T Bauxite đ n Uranium (2009) (đ ng tác g Tr n Minh Xuân, Phan Văn Song).
- 3- Th cho con 14 (2010) (đ ng tác g Tr n Minh Xuân).
- 4- Th cho con 15 (2010) (đ ng tác g Tr n Minh Xuân).
- 5- Nh ng v n đ môi tr ng Vi t Nam (2010)
- 6- Th cho con 16, 17 (2011) (đ ng tác g Tr n Minh Xuân)
- 7- Th cho con 18 (2012) (đ ng tác g Tr n Minh Xuân)
- 8- Tâm tình ng i con Vi t (2012)...